

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๑๖๒



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ “ขุดดินแลกรน้ำ” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากภัยแล้ง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ และประมาณการใช้น้ำของแต่ละพื้นที่ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณจำนวนมากเพื่อให้มีปริมาณน้ำที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนและทุกภาคส่วน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหากภัยแล้งในระยะเร่งด่วน ด้วยการ “ขุดดินแลกรน้ำ” โดยใช้วัสดุมูลดินที่ได้จากการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือแหล่งอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการบริหารจัดการวัสดุมูลดินให้เกิดประโยชน์ และเป็นการขุดบ่อเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหากภัยแล้งของจังหวัดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พิจารณาดำเนินการ “ขุดดินแลกรน้ำ” ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ต้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งศึกษาแนวทางการดำเนินการตามนโยบายการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ต้นเขินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากภัยหรือภัยแล้ง ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และคู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอกของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการดำเนินการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หากจังหวัดใดได้ดำเนินการ “ขุดดินแลกรน้ำ” แล้ว ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน และสำหรับจังหวัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอให้เร่งดำเนินการ และรายงานความคืบหน้าให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ตามแบบรายงานที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดกฎหมาย ระเบียบ เอกสารข้อมูล และแบบรายงานได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ : หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานนโยบายและแผน
โทร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๒
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๖๐